

**Prempavee.com © Ganja Cup: คู่มือการจัดอันดับคุณภาพสำหรับการปลูกกัญชากายนอกในภูมิภาคอบอุ่น (ประเทศไทย) ที่เป็นอินทรีย์**

โปรดทราบว่าสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ เรากำลังตรวจสอบตัวอย่างขนาด 0.5 กรัมของดอกกัญชาที่ตัดแต่งและเก็บรักษาอย่างดี ขยายที่มีคุณภาพสูง มาตราฐานเหล่านี้เขียนขึ้นโดยพิจารณาจากสิ่งที่กล่าวมา สำหรับอนาคต เราจะมีหมวดหมู่และเกณฑ์ที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งเราจะกำหนดไปพร้อมๆ กันในฐานะกลุ่มที่รวมตัวกัน

ทั่วไป:

100 คะแนน ถ้าเป็นผลงานชิ้นเอกที่สมบูรณ์แบบ สุขภาพดี มีเอกลักษณ์ และน่าติดใจ ทุกส่วนของดอกไม้สะอาดและมองเห็นได้ชัดเจน ขนบวมอยู่ ตอนที่ถูกปิดตายก็ยังคงเห็นได้ชัดเจน เหมือนตกลูกไม้เมื่อมองเห็น สีสันเหมือนฟันที่ดูดวงตาทั้งหมดของ Trichome Crystals มีหัวแข็งและเป็นสีขาวฟ้าอมเหลือง พวกเขายังคงมีทุกครั้งที่มีสัมผัส ถ้าเราเชื่อว่าเป็นจริงก็ตามนั้น เพราะมันมีชีวิตและส่งต่อประสบการณ์และการเชื่อมต่อ คุณรู้สึกหลงใหลและมีความสุข ด้วยเหตุนี้ของความสมบูรณ์แบบ มันอาจถูกหักออกและล้มเหลวกับกฎระเบียบทั้งหมด

99 ถึง 90 คะแนนหากมีความสวยงามและหายากอย่างน่าประทับใจ ทุกส่วนของดอกไม้สะอาดและมองเห็นได้ชัดเจน กิ่งเก็บเลี้ยงยังคงอยู่ โครงสร้างของตานี้เป็นอากาศอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้สังเกตสามารถระบุได้ว่าเต็มรูปแบบและเป็นสุขภาพดีหรือไม่ ไม่มีก้านที่ใหญ่เกินไป สีสดใสแต่กลับเป็นธรรมชาติ (ไม่มีสารเพิ่มเติม) เขียว ม่วง ส้ม และเหลือง มีคริสตัลไตรโคไมด์ที่สมบูรณ์และเป็นที่รุ่งเรืองพอดี และไม่มีแต่งเติม ตอนสัมผัสเหมือนตามต้องการตามวิธีส่วนบุคคลของเรา มีชีวิตและส่งเสริมความรู้สึกของพลังและการสัมผัสที่อ่อนโยน

89 ถึง 80 คะแนนหากมีความสวยงามมากและทุกส่วนของดอกไม้สะอาดและมองเห็นได้ชัดเจน กิ่งเก็บเลี้ยงยังคงอยู่ใหม่ สีเล็กน้อยหรือขาดไปบ้าง โครงสร้างของตานี้เป็นอากาศอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้สังเกตสามารถระบุได้ว่าเต็มรูปแบบและเป็นสุขภาพดีหรือไม่ ไม่มีก้านที่ใหญ่เกินไป สีสดใสแต่กลับเป็นธรรมชาติ (ไม่มีสารเพิ่มเติม) เขียว ม่วง ส้ม และเหลือง คริสตัลส่วนใหญ่มีหัวที่สมบูรณ์และเป็นที่รุ่งเรือง, ขาว, เมฆละมุด, สีส้มแก่ ตอนสัมผัสเหมือนตามต้องการตามวิธีส่วนบุคคลของเรา มีชีวิตและส่งเสริมความรู้สึกของพลังและการสัมผัสที่อ่อนโยน

79 ถึง 70 คะแนนหากมีความสวยงามอย่างแน่นอน ถ้าทุกส่วนของดอกไม้สะอาดและมองเห็นได้ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ของข้อสายเก็บเลี้ยงยังคงอยู่ อาจมีบางส่วนที่ยังติดอยู่กับโครงสร้าง ไม่มีก้านที่ใหญ่เกินไปเว้นแต่ว่ามันจะเป็นช่องทางกลางที่เหมาะสม โครงสร้างของตานี้เป็นคำตอบกลางจากอากาศและความหนาแน่น สามารถมีพื้นที่ที่มีโทนสีต่ำ แต่สีสดใสและธรรมชาติโดยทั่วไป (ไม่มีสารเพิ่มเติม) เขียว ม่วง ส้ม และเหลือง คริสตัลส่วนใหญ่มีหัวที่สมบูรณ์และเป็นที่รุ่งเรือง ตอนสัมผัสเหมือนตามต้องการตามวิธีส่วนบุคคลของเรา มีความสุขที่จะเป็นไปได้ในการสังเกต

69 ถึง 60 คะแนนหากมีความสวยงามกว่าครั้งก่อน ส่วนใหญ่ของดอกไม้สะอาดและอยู่ในเงื่อนไขที่ดีมาก ข้อสายเก็บเลี้ยงมีอยู่ โครงสร้างของตานี้เป็นคำตอบกลางจากอากาศและความหนาแน่น สามารถมีพื้นที่ที่มีโทนสีต่ำได้ประมาณ 10% แต่เป็นธรรมชาติและคงอยู่ได้ดี อาจมีก้านที่ออกมา คริสตัลเห็นได้ชัดเจนและอย่างน้อย 50% ของหัวยังอยู่ ตอนสัมผัสเหมือนตามต้องการตามวิธีส่วนบุคคลของเรา มีความสุขที่จะเป็นไปได้ในการสังเกต

59 ถึง 50 คะแนนหากมีความสวยงามแต่ไม่เกินกว่าค่ามาตรฐาน สะอาดดี มีข้อสายเก็บเลี้ยงเล็กน้อย โครงสร้างของตานี้เป็นคำตอบกลางจากความหนาแน่น อาจมีก้านที่ออกมา สีอาจจะเขียวหายไปบ้างแต่ยังคงเป็นธรรมชาติ (ไม่มีสาร

เพิ่มเติม) เขียว ม่วง ส้ม และเหลือง คริสตัลเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ตอนสัมผัสเหมือนตามต้องการตามวิธีส่วนบุคคลของเรา มีความสุขที่จะเป็นไปได้ในการสังเกต

**49to40** คะแนน เห็นได้ชัดว่าส่วนประกอบของดอกไม้มีส่วนที่ไม่สะอาด โครงสร้างของดอกไม้หนาแน่น เครื่องหมายสีมีความเข้มและอาจมีตุ่มแบบคริสตัล อาจมีต้นไม้อื่นๆออกมา ไม่ได้ดูดีแต่ไม่ได้ดูแย่นัก

**39to30** คะแนน คุณภาพต่ำ ไม่สามารถรู้สึกได้ว่าส่วนประกอบของดอกไม้สะอาดจากมองด้านนอกได้เลยเพราะโครงสร้างของดอกไม้หนาแน่น สีไม่สวยงาม ไม่นิ่งเมื่อใช้แต่ไม่เรียบเนียนดี เครื่องหมายคริสตัลอาจมีแต่พวกตุ่มเสียหยาบ ดูไม่ดีและไม่เป็นมิตร

**29to1** คะแนน ไม่ดี ไม่สะอาดและอาจมีราหรือเน่าเปื่อยที่ส่วนประกอบของดอกไม้ โครงสร้างหลักมืด มัวหมอง สีน้ำตาล สีดำ สีเทา สีแดง และสีปลอม ดำไม่ดูดี และสะอาดไม่ดี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

**0** คะแนน แย่มาก อาจมีสารพิษที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กลิ่น: กลิ่นไม่มีผลต่อคะแนน แต่ต้องอธิบายด้วยคำสูงสุด 5 คำ เช่น "ไม่มีกลิ่น" หรือ "ไม่มีกลิ่นเมื่อแตก CAMEL" "มีกลิ่นหอม DELICATE มะเขือเทศ แอปเปิ้ล" "มีกลิ่นแรง PUNGENT ส้ม, สนิม" "กลิ่น STRONGcreamy, ช็อกโกแลต" "กลิ่นนุ่ม SOFTberry" "กลิ่น PERVADING ก๊าซ หญ้า ทุเรียน" ฯลฯ

ผลกระทบ: เพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคล จึงไม่มีผลต่อคะแนน แต่ต้องอธิบายไว้ ว่า:

- ไม่ได้ทดสอบ / ทดสอบแล้ว

- ถ้าทดสอบแล้ว: อธิบายผลกระทบ: ช้า/เร็ว - ผ่อนคลาย/กระตุ้น/ทำให้ง่วง/ตื่นเต้น/ตลก/อื่นๆ - ไม่มีผล/อยู่ในระดับของฉัน/มีผลมาก

อธิบายวิธีการใช้: pure spliff - bong - pipe - cilum -vapo -ทานดิบ - ทานหลังจากเปิดใช้ THC - ทานในรูปแบบชา - อื่นๆ

ความสิ้น: ให้คะแนนต่อการดื่มเฉพาะกรณีที่คุบสูบ 100% PURE ใน spliff (ระบุชนิดของกระดาษ, ข้าว, กัญชา, เซลลูโลสต้นไม้อื่นๆ), bong, pipe, cilum 100 คะแนนถ้าเป็นเรียบและนุ่ม มีรสชาติอร่อย 0 คะแนนถ้าหนักจนเกินไปหรือไม่ น่าพอใจ, มีรสชาติไม่ดี

ราคา: เปรียบเทียบกับคุณภาพโดยรวม ความรู้สึกในร

ท้ายที่สุดจะได้รับผลลัพธ์ เช่นนี้:

คะแนนโดยรวม: 87

ความสม่ำเสมอ: 90

ผลกระทบ: ทดสอบแบบบริสุทธิ์ 0.4 กรัม Joint / หัวเราะ, สร้างความคิดสร้างสรรค์ / ระดับของฉัน

ด้วยยาสูบ 0.1 กรัม Bong / หากไม่บริสุทธิ์ ไม่ต้องอธิบายผลกระทบ ราคา: 75

กลิ่น: ระดับกลาง, สับปะรด, มะม่วงเขียว